

LỜI GIỚI THIỆU



Thực hiện Chỉ thị 15/CT-TW ngày 28/8/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX về tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy quận 10 về biên soạn Lịch sử truyền thống địa phương, Đảng ủy phường 11 quận 10 đã lãnh đạo tổ chức sưu tầm và biên soạn “**Lịch sử truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân phường 11 qua các thời kỳ giai đoạn 1930 – 2010**” nhằm ghi dấu quá trình hình thành, truyền thống cách mạng của vùng đất phường 11 và khắc ghi những cống hiến, hy sinh xương máu, đóng góp vô cùng vẻ vang của đảng viên, cán bộ và nhân dân phường trong 45 năm kiên cường đấu tranh đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành độc lập dân tộc và 35 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Trên cơ sở những tư liệu: *Sơ thảo Lịch sử truyền thống chống Mỹ cứu nước của Đảng bộ và nhân dân Quận 10 (1954 – 1975); Truyền thống cách mạng của nhân dân phường 14 (tiền thân phường 11 hiện nay) – Quận 10*; một số tư liệu của chi bộ, Đảng bộ phường; hồi ức của các nhân chứng lịch sử, các cụ cao niên, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí đã và đang giữ các chức vụ chủ chốt của phường qua các nhiệm kỳ, Đảng ủy phường đã tổ chức tập hợp và biên soạn quyển sách này.

Trong quá trình tổ chức biên soạn, Đảng ủy phường đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy, sự giúp đỡ nhiệt tình, trách nhiệm của Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Văn phòng Quận ủy, các đồng chí lãnh đạo của phường qua các thời kỳ, các bậc lão thành, cán bộ hưu trí, trí thức, cao niên và nhân dân trong và ngoài phường.

Trong quá trình biên tập, dù đã hết sức cố gắng, song chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót; chủ yếu do quá trình giải thể, sáp nhập phường các tài liệu bị thất lạc và xác minh các sự kiện rất khó khăn. Đảng ủy phường; rất mong tiếp tục nhận được thêm nhiều ý kiến góp ý xây dựng và cung cấp những tư liệu, sự kiện liên quan,

đến khi có điều kiện sẽ tập hợp, chỉnh lý, tái bản để lịch sử truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân phường được đầy đủ và hoàn chỉnh hơn.

Với niềm tự hào to lớn và sự tin tưởng vững chắc vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước theo lý tưởng của Đảng và Bác Hồ kính yêu, Ban Chấp hành Đảng bộ phường trân trọng giới thiệu **LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN PHƯỜNG 11 (1930 – 2010)** đến bạn đọc, cán bộ đảng viên, nhân dân trong phường nói riêng và cả nước nói chung. Xin chân thành cảm ơn tất cả các đồng chí, các cơ quan và nhân dân trong phường đã giúp đỡ để hoàn thành công trình nghiên cứu lịch sử có ý nghĩa quan trọng này.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 11